

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง "ความคิดเกี่ยวกับตนเองของสตรีโสด : ศึกษากรณีสตรีอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยแต่งงาน" มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่สำคัญ 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาถึงความคิด, เกี่ยวกับตนเองของสตรีโสด (2) ศึกษาถึงปัจจัยที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับความคิดเกี่ยวกับตนเองของสตรีโสด (3) เพื่อศึกษาถึงเหตุผลของการอยู่เป็นโสดของสตรีไทย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคั้งนี้ เป็นสตรีที่ไม่เคยแต่งงานและมีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ซึ่งประกอบอาชีพอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพ 4 กลุ่มคั้งนี้ คือ พยาบาล ข้าราชการทหารบก ครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 196 คน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีส่งแบบสอบถาม

ผู้ศึกษาได้มุ่งจุดสนใจที่จะศึกษา ความคิดเกี่ยวกับตนเอง ในด้านของการประเมินคุณค่าตนเอง จึงได้ใช้มโนทัศน์ "เกียรติภูมิแห่งตน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของ ความคิดเกี่ยวกับตนเอง มาเป็นปัจจัยหลักที่จะศึกษาแทนการใช้ มโนทัศน์ "ความคิดเกี่ยวกับตนเอง"

ผลการศึกษาพบว่า

1. สตรีโสดส่วนใหญ่ มีเกียรติภูมิแห่งตนในระดับสูง
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ เกียรติภูมิแห่งตนมากที่สุดคือ การยอมรับจากเพื่อนฝูง รองลงมาคือ การยอมรับจากครอบครัว โดยที่ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูงทั้ง 2 ตัวแปร และตัวแปรความสมัครใจเลือกใช้ชีวิตโสด การยอมรับจากผู้ร่วมงาน และการยอมรับจากคนทั่วไป มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ เกียรติภูมิแห่งตนในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับรายได้ และอาชีพ ก็มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ เกียรติภูมิแห่งตนแต่ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับเกียรตินิยมแห่งตน คือ ความโดดเดี่ยวทางสังคม ซึ่งปัจจัยนี้ มีความสัมพันธ์กับ เกียรตินิยมแห่งตนในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้ สถิติร้อยละ ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และใช้ค่า Gamma ในการอธิบายขนาดค่า ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าว

3. เหตุผลของการครองตัวอยู่เป็นโสด สตรีโสดส่วนมากให้เหตุผลว่าต้องการใช้ชีวิตโสด เพราะว่ามีอิสระมากกว่าชีวิตแต่งงาน นอกจากนั้นสตรีโสดส่วนที่เหลือให้เหตุผลว่า ไม่พบผู้ที่ถูกใจ, กลัวว่าจะต้องพบกับปัญหาเมื่อแต่งงานแล้ว, ไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตแต่งงาน, คิดว่าชีวิตโสดของตนเองมีความสุขดีแล้ว, ไม่ต้องการรับผิดชอบชีวิตครอบครัว, การศึกษาและหน้าที่การงานไม่เปิดโอกาสให้มีเวลาพบคนที่ถูกใจ เรียงตามลำดับ